

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

Phụ nữ Yên Bái phát huy vai trò, vị thế trong thời kỳ mới

TRIỆU BÍCH NGỌC - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Cùng với sự ra đời và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam trong suốt 90 năm qua, hoạt động của Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tạo ra nhiều phong trào, hoạt động mang dấu ấn. Đặc biệt, những năm gần đây, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong phương thức, nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã luôn khẳng định sự linh hoạt, sáng tạo về phương thức, nội dung hoạt động, đóng góp tích cực cho tiến trình đi lên của tỉnh. Các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ Hội gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Nữ công nhân viên chức tích cực thực hiện các phong trào thi đua: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa"; "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí"... Chị em đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, các công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao, các sáng kiến tiết kiệm làm lợi cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Cùng đó, các nữ công nhân viên chức, lao động đã tích cực rèn luyện tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới tạo ra nhiều sản phẩm với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao góp phần mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Phụ nữ trong các đơn vị lực lượng vũ trang tích cực trong các phong trào: "Phụ nữ Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Người phụ nữ 4 tốt" (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt) trong phụ nữ quân đội, được tất cả hội viên thực hiện hiệu quả. Phụ nữ nông thôn, đô thị tích cực thực hiện các phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Hội Nữ doanh nhân thi đua thực hiện phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" khởi sự kinh doanh với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú: tổ chức giao lưu, xúc tiến thương mại và thể hiện vai trò trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như kết



Đổng chí Triệu Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2, bên phải) trao đổi với cán bộ cơ quan chuyên trách Hội.

nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa... Trong hai năm, từ 2019 - 2020, Hội LHPN tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 144 và Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy. 5 năm qua, các cấp Hội đã tín chấp với các ngân hàng trên 72,1 tỷ đồng cho trên 114.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; hỗ trợ 1.204 phụ nữ khởi nghiệp; trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ; giúp cho 5.625 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh còn khoảng 4,93%/năm. Hội đã hỗ trợ xây dựng được 128 nhà "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo, vận động được gần 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hưởng ứng phát động của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã ủng hộ may và phát miễn phí trên 250.000 chiếc khẩu trang, gần 13.000 mặt nạ chống giọt bắn, trên 3.800 bánh xà phòng, trên 2.500 lít và 4.000 chai dung dịch sát khuẩn... Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng nghìn gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; khai thác nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ, các chương trình, dự án được trên 22 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển sinh kế, tăng quyền năng của phụ nữ và thực hiện các



Thực hiện Chương trình hành động 144 (2019) của Tỉnh ủy, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ thành lập HTX Dầu tằm Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm kết tằm hội viên.

hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác giám sát và phản biện xã hội được thực hiện tích cực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội luôn được củng cố, kiện toàn; hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức với phương châm "Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội". Đến nay, toàn tỉnh có 173 cơ sở Hội, 2.519 chi hội, tổ hội phụ nữ và trên 152.000 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên toàn tỉnh đạt 76,5%. Với những thành tích và đóng góp của các tầng lớp phụ nữ Yên Bái, Hội LHPN tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất; nhiều năm là đơn vị dẫn đầu trong Khối thi đua Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, trong cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc,

tuyên những thành tựu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; phấn đấu hàng năm hoàn thành và việc hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam giao.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với phụ nữ và trẻ em như việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến có chất lượng vào các văn bản dự thảo luật, chương trình, kế hoạch, đề án... của Trung ương và của tỉnh.

Thứ tư, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với mục tiêu, việc làm cụ thể, nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ để tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ tự rèn luyện và tiến bộ. Trọng tâm là Phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thứ năm, tăng cường đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt và hoạt động Hội; triệt để thực hiện phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", tiếp tục tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức Hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tập hợp thu hút phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo, nữ trong các doanh nghiệp, phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên vào tổ chức Hội; nghiên cứu chỉ đạo thành lập Hội Nữ trí thức; phát huy vai trò của Hội nữ doanh nhân đóng góp vào phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Yên Bái hôm nay nguyện tiếp bước thế hệ đi trước, tiếp tục trau dồi, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến, đoàn kết, đồng lòng xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái "Thần thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

T.B.N